

**Biểu số 04.**

**Các nội dung thông tin, giải trình liên quan đến một số kiến nghị, phản ánh của cử tri**

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI: 03 ý kiến</b>	
	<b>KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG: 02 ý kiến</b>	
1	<p><i>Cử tri xã Quang Châu đề nghị UBND huyện xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công của huyện tuyến đường từ khu vực giữa vùng 1 và vùng 2 thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu để giảm tải tình trạng ách tắc giao thông vào khu công nghiệp Quang Châu.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri, tuyến đường này nằm trong dự án Khu đô thị nam Quang Châu đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục cần thực hiện đầu tư; UBND huyện trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhằm kêu gọi nhà đầu tư thực hiện trong năm 2021.</p>	Phòng KTHT
2	<p><i>Cử tri thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường nối từ các thôn Vân Cốc 2,3,4 ra khu công nghiệp Vân Trung để giảm tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.</i></p> <p>Nội dung này UBND huyện đã đề nghị với Sở Giao thông Vận tải. Ngày 21/9/2020, Sở Giao thông Vận tải có công văn số 1864/SGTVT-QLCL về việc chấp thuận sử dụng kinh phí tiết kiệm trong đấu thầu để điều chỉnh, bổ sung gói thầu xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, trong đó đồng ý bổ sung đấu nối 03 đoạn đường ngang bên trái tuyến thuộc địa phận thôn Vân Cốc 2 với tổng chiều dài 210m. Đối với các đường đấu nối ra khu công nghiệp thuộc địa phận thôn Vân Cốc 3,4 đã nằm trong quy hoạch chi tiết khu nhà ở công nhân.</p>	Phòng KTHT
	<b>TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH: 01 ý kiến</b>	
1	<i>Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra,</i>	Phòng TCKH;

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p><b><i>đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách huyện, chất lượng các công trình, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm, tiêu cực gây mất lòng tin trong nhân dân.</i></b></p> <p><i>- Nội dung cử tri đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách huyện: UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách huyện: Hằng năm, căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, UBND huyện có văn bản chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chi cục Thuế, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách và phân bổ chi tiết dự toán thu chi cho từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị bám sát vào dự toán được giao, sử dụng hiệu quả dự toán được bố trí phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (Công văn số 1096/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 của UBND huyện Việt Yên về việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách của 8 tháng cuối năm 2020).</i></p> <p><i>- Nội dung cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện:</i></p> <p><i>+ Đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm đại diện chủ đầu tư và trực tiếp quản lý điều hành dự án.</i></p> <p><i>+ Đối với các dự án do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý điều hành dự án và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án công trình.</i></p> <p><i>Trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý, giám sát chất lượng công trình theo quy định. Các công trình, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trước khi thực hiện đều được lập dự án, thuê tư vấn thiết kế và được cơ quan chuyên môn là phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định. Trong quá trình thi công có đơn vị tư vấn giám sát thi công; sau khi thi công xong, trước khi đưa vào sử dụng các công trình, dự án đều được phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế tổ chức nghiệm thu đưa vào sử</i></p>	phòng KTHT

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p>dụng nên cơ bản chất lượng các công trình đều đảm bảo theo dự toán, thiết kế được duyệt. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra công trình có chất lượng kém không đảm bảo theo dự toán thiết kế đã được phê duyệt. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thi công, các đơn vị chủ đầu tư và tham mưu xử lý theo quy định.</p>	
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC NỘI CHÍNH: 02 ý kiến</b>	
1	<p><i>Cử tri xã Việt Tiến đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các loại xe có trọng tải lớn, conterner, xe chở vật liệu xây dựng vượt quá trọng tải quy định, đặc biệt là xe chở đất 3-4 chân (khai thác đất tại núi Cao thuộc địa bàn xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên) chạy qua gây hiện tượng lún, nứt làm hư hỏng mặt đường ảnh hưởng đến tuổi thọ của tuyến đường và giao thông đi lại của nhân dân.</i></p> <p>- Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện đã thành lập Tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải; quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một số phương tiện chở đất từ mỏ đất thuộc địa bàn xã Ngọc Vân chạy qua địa bàn xã Việt Tiến vi phạm về trọng tải; đã lập biên bản 05 trường hợp xe quá tải, 04 trường hợp coi nói thành thùng, ngoài ra yêu cầu các chủ xe viết cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trọng tải. Đến nay, tình trạng xe quá tải chạy qua trên địa bàn đã giảm đáng kể.</p> <p>- Trong năm 2020, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an huyện đã phát hiện và xử lý 223 trường hợp vi phạm quá tải; đã huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, song do lực lượng còn mỏng, địa bàn rộng, tập trung lực lượng giải quyết tình hình phức tạp tại các khu công nghiệp nên một số chủ phương tiện, lái xe lợi dụng thời điểm giao ca, lực lượng Cảnh sát giao thông vắng mặt để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.</p>	Công an huyện
2	<i>Cử tri xã Tiên Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng</i>	

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p><i>xe công nông, xe tự chế không được phép hoạt động nhưng vẫn thường xuyên lưu thông trên đường gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện triển khai thực hiện; ngày 19/6/2020, Công an huyện đã ban hành Kế hoạch số 806/KH-CAVY về kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy, công nông, xe ba bánh, xe tự chế trên địa bàn các xã, thị trấn; đồng thời tiến hành rà soát các xe công nông, xe tự chế trên địa bàn và có thông báo đến từng trường hợp có phương tiện yêu cầu tháo dỡ; cơ bản các chủ phương tiện đã chấp hành việc tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện không thực hiện mà tiếp tục sử dụng chở vật liệu, hàng hóa tại các địa bàn thôn xóm.</p> <p>Năm 2020, Công an huyện đã kiểm tra phát hiện, tịch thu và xử lý đối với 25 xe công nông, xe tự chế. Công an huyện đang tiếp tục chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiếp tục rà soát và vận động các chủ xe công nông, xe tự chế tự giác tháo dỡ, trường hợp không thực hiện sẽ kiên quyết tịch thu, xử lý.</p>	